

Xuân Lộc, ngày 19 tháng 11 năm 2018

Số: 623/BC-MT

BÁO CÁO

**kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/05/2016
của Bộ chính trị năm 2018**

Thực hiện Công văn số 2741/MTT-TCTG, ngày 30/10/2018 của Ban Thường trực Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai về việc báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị năm 2018. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Xuân Lộc báo cáo kết quả như sau:

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN:

1. Tổ chức học tập, quán triệt:

Thực hiện Hướng dẫn số 89/HD-MTT ngày 9/02/2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Ban Thường trực UBMTTQVN huyện đã xây dựng Hướng dẫn 115/HD-MT ngày 26/02/2018 về việc Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về "*Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*" trong hệ thống Mặt trận từ huyện đến cơ sở năm 2018.

Ban Thường trực UBMTTQVN 15/15 xã, thị trấn đã xây dựng Kế hoạch về "*học tập chuyên đề năm 2018 "xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"* gắn với Nghị quyết số 04-NQ/TW (khóa XII) trên địa bàn xã, thị trấn và các Ban công tác Mặt trận khu, ấp; thường xuyên lồng ghép vào các buổi sinh hoạt sáng thứ 2 hàng tuần, sinh hoạt định kỳ, chương trình tập huấn, bồi dưỡng, các hội nghị triển khai, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, các hội nghị triển khai nhiệm vụ chính trị của địa phương để triển khai nội dung chuyên đề của năm 2018

Việc tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW thông qua sinh hoạt sáng thứ hai đầu tuần: Đối với huyện Xuân Lộc, từ huyện đến cơ sở tiếp tục duy trì đều đặn, thường xuyên việc sinh hoạt các mẫu chuyện kể về tấm gương đạo đức của Bác vào sáng thứ Hai hàng tuần sau lễ chào cờ, học tập các mẫu chuyện, bài viết về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cơ quan, đơn vị, trường học, khu, ấp trên địa bàn huyện. Trung bình mỗi tuần thu hút gần 4.000 đảng viên, gần 3.000 cán bộ, giáo viên, quần chúng chưa là đảng viên và trên 40.000 học sinh học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua các mẫu chuyện. Bên cạnh đó, việc thực

hiện tuyên truyền, tìm hiểu qua “*Tủ sách Bác Hồ*” tiếp tục được các cơ quan, đơn vị xã, thị trấn quan tâm, số lượng tủ sách và đầu sách được duy trì (208 tủ, 14.953 đầu sách).

Ban Thường trực Ủy Ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức họp định kỳ các tổ chức tôn giáo, thông qua Hội nghị đã thông tin về tình hình kinh tế, xã hội của huyện; về nội dung, chương trình thực hiện nông thôn mới; về các phong trào của Mặt trận, trong đó có nội dung về học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018... Thông qua các chức sắc, chức việc các tổ chức tôn giáo và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, đã góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong đồng bào tôn giáo, dân tộc về các phong trào do Mặt trận phát động và ý nghĩa học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đồng bào tôn giáo, dân tộc.

Ban Thường trực Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc huyện phối hợp và các đoàn thể gắn việc tuyên truyền, thực hiện các nhiệm vụ chính trị với thực hiện việc học tập và làm theo, cụ thể: trong các buổi sinh hoạt định kỳ hàng tháng, quý đều tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, việc học tập và làm theo; phối hợp với các tổ chức đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, sinh hoạt các mẫu chuyện về Bác và các gương điển hình “làm theo” trong các buổi sinh hoạt cơ quan, đoàn thể hàng tuần, tháng, quý... qua đó góp phần nâng cao việc tuyên truyền, học tập về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ban thường trực Ủy Ban MTTQ các xã, thị trấn phối hợp với các ban ngành đoàn thể, ban Tuyên giáo đảng ủy thường xuyên tuyên truyền nhân dân về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các phong trào do Mặt trận phát động. Qua đó gắn với tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW về chuyên đề “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” năm 2018 đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, kết quả tuyên truyền được 37.439/51.701 hộ dân, đạt 72,41% hộ dân toàn huyện.

Qua triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Mặt trận Tổ quốc từ huyện đến xã thực hiện nghiêm túc và tổ chức xây dựng kế hoạch triển khai, quán triệt đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân; từ đó, giúp cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân nhận thức đầy đủ hơn về những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự thống nhất cao. Việc học tập và làm theo Bác đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động cơ quan, đơn vị góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân, thực hiện tham gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện.

2. Tổ chức triển khai thực hiện:

2.1. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam từ huyện đến cơ sở, nghiên cứu, hướng dẫn việc tổ chức học tập, triển khai thực hiện. Tập trung vào hai nội dung chính của chuyên đề là: phong cách làm việc dân chủ, quần chúng, khoa học, nêu gương; phong cách lãnh đạo dân chủ nhưng quyết đoán, sâu sát, ứng xử có văn hóa, khiêm tốn giản dị, khéo dùng người, trọng dụng người tài, cách mạng, khoa học, phát huy biểu dương cán bộ, năng động, sáng tạo, có trách nhiệm trong công việc. Ngay từ đầu năm 2018 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII), nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết số 33-NQ/TW của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 9 (khóa XI), tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2.2. Triển khai đến từng đảng viên, cán bộ làm công tác Mặt trận liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong phong cách làm việc và trong phong cách lãnh đạo. Đặc biệt là đối với đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo quản lý, nhất là người đứng đầu. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện xây dựng Kế hoạch số 121/KH-MT ngày 04/11/2016 về triển khai và thực hiện công tác giám sát đảng viên, cán bộ, công chức ở khu dân cư; thực hiện Kế hoạch số 191/KH-MT ngày 10/7/2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện về việc giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo Quy định số 12 -QĐ/TU của Tỉnh ủy Đồng Nai...với 120 lượt người tham dự. Qua giám sát đã có 36 kiến nghị đối với UBND các xã, thị trấn và 10 kiến nghị đối với UBND huyện để chỉ đạo các ngành chuyên môn của huyện xem xét, giải quyết và 01 kiến nghị đối với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội huyện để hướng dẫn các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội các xã, thị trấn phối hợp tổ chức thực hiện.

2.3. Công tác tuyên truyền.

Hệ thống Mặt trận Tổ quốc từ huyện đến cơ sở căn cứ vào các nội dung Hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh và chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, tập trung tuyên truyền chủ đề năm 2018 về “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên*” gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW về “*tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự*

diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; gắn với tuyên truyền kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tuyên truyền về Hội thi thuyết trình về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2018 do Ban Tuyên giáo Huyện ủy Xuân Lộc tổ chức...

Ban thường trực Ủy ban MTTQ xã, thị trấn phối hợp với các ban ngành đoàn thể, ban Tuyên giáo Đảng ủy thường xuyên tuyên truyền trong nhân dân về các Chủ trương của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước và các ngày lễ lớn của đất nước các buổi tuyên truyền Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024, các buổi tuyên truyền các Nghị quyết 04 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, Quy định về MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phối hợp tổ chức tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia phong trào quần chúng bảo vệ ANTK. Qua đó gắn với tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"... đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động do Ủy ban MTTQ Việt Nam phát động.

2.4. Đưa việc thực hiện thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân ở địa phương:

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng, nhiệm vụ thường xuyên trong chương trình phối hợp và thống nhất hành động hàng năm; trong chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng triển khai đến cán bộ, đoàn viên hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện. Thường xuyên tham gia giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, liên quan đến lợi ích của nhân dân, thông qua việc phối hợp thực hiện công tác hòa giải, các buổi gặp gỡ, tiếp xúc cử tri... góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong năm 2018.

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã đã tham gia tiếp nhận, phối hợp tiếp nhận 244 đơn về tranh chấp đất đai, vay mượn tiền, mâu thuẫn trong nhân dân. Kết quả đã giải quyết 40 đơn, hòa giải thành 170 đơn, đang xác minh 27 đơn. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tiếp nhận 05 đơn (*Qua đường bưu chính*) và đã có văn bản chuyển đến Ban Tiếp công dân huyện để xem xét, giải quyết. Phối hợp tham gia tiếp công dân được 198 lượt.

- Kết hợp chặt chẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua của Mặt trận, các ngành, đoàn thể như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và các phong trào do Mặt trận phát động.

- Trong hoạt động cơ quan Mặt trận từ huyện đến cơ sở thực hiện tốt nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan, chú trọng xây dựng, bổ sung và hoàn thiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan Mặt trận với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”. Phát huy được sức mạnh đoàn kết của tập thể, không có cán bộ Mặt trận nào vi phạm nội quy, quy chế làm việc.

- Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam các xã, thị trấn phối hợp với chính quyền và các ban ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhân rộng trong các tầng lớp nhân dân các mô hình “Làm theo” gắn với tuyên truyền Nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Đồng thời phát động phong trào thi đua với nội dung thiết thực gắn với nhiệm vụ của địa phương như: Cuộc vận động ngày “Vì người nghèo”, phong trào “Chung tay chăm lo cho người nghèo”, cuộc vận động “đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”...

- Trong năm 2018, trên địa bàn huyện, toàn bộ hệ thống chính trị tiếp tục duy trì thực hiện 158 mô hình hoạt động hiệu quả, thiết thực, được phân thành các nhóm mô hình “*học tập*” như sinh hoạt các mẫu chuyện, các gương điển hình sau buổi chào cờ và trong sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng; xây dựng và khai thác Tủ sách Bác Hồ; các nhóm mô hình về “*làm theo*” như: “*cải cách thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân*”; xây dựng “*tổ nhân dân kiểu mẫu*”, “*gia đình kiểu mẫu*”; nhóm mô hình về phát triển kinh tế; Quốc phòng An ninh; phụng dưỡng gia đình chính sách, người có công; khuyến học khuyến tài; nhân đạo từ thiện; các mô hình về công tác giáo dục; chung sức xây dựng nông thôn mới, với các mô hình cụ thể như: “*Tận tụy với công việc*”, “*chủ động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, có trách nhiệm với công việc được giao*”, mô hình “*tiến quân vào khoa học kỹ thuật*”, mô hình “*quỹ tương trợ*”, mô hình “*phụng dưỡng gia đình chính sách*”, mô hình “*heo đất khuyến học*”, mô hình “*quỹ đỡ đầu học sinh nghèo*”; mô hình “*giọt máu nghĩa tình*”, mô hình “*hũ gạo tình thương*”, mô hình “*thức cho dân ngủ yên*”, mô hình “*tuyến đường tự quản, kiểu mẫu*”, mô hình “*công sở xanh, sạch, đẹp*”, thực hiện các chuẩn mực “*cần, kiệm, liêm, chính*”, phong trào thi đua “*Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc*”, “*Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch*”; phong trào thi đua “*chung tay xây dựng nông thôn mới*”...

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, thị trấn tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình giúp đỡ hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, các em học sinh nghèo hiếu học, tổ Mặt trận ở địa bàn dân cư, tổng trị giá trên 319 triệu đồng. Cụ thể: *Mô hình nuôi heo đất, Mô hình hũ gạo tình thương, Mô hình trợ cấp thường xuyên, Mô hình hỗ trợ Tổ Mặt trận, Mô hình vẽ 4 giảm, Mô hình bảo vệ cảnh quang môi trường; Mô hình giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh khó khăn khi có người thân qua đời...* Nổi bật có Mặt trận tổ quốc xã Xuân Tâm thực hiện vận động trợ cấp thường xuyên cho 03 em học sinh nghèo với số tiền 300.000 đồng/tháng; vận động hỗ trợ 37 Tổ Mặt trận địa bàn dân cư mỗi tổ từ 50-100.000 đồng/tháng; hỗ trợ gạo suốt đời cho 34 hộ nghèo B trên địa bàn xã mỗi tháng 10kg gạo và Mặt trận xã Xuân Hiệp thực hiện tốt phong trào “nuôi heo đất” tặng quà cho học sinh nghèo hiếu học, duy trì thùng tiết kiệm được số tiền là 3.240.000 đồng, hỗ trợ cho các hộ nghèo và hộ khó khăn trên địa bàn... Cơ quan MTTQ Việt Nam huyện tiếp tục nhận đỡ đầu phụng dưỡng 01 gia đình chính sách là anh liệt sỹ (*Thổ Miên - sinh năm 1940, tại ấp Bình Hòa - Xuân Phú*) 600.000đ/tháng.

2.5. Công tác kiểm tra, giám sát:

Hàng năm Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát công tác Mặt trận có gắn với nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn kiểm tra việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua. Gắn việc sơ, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc sơ, tổng kết các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Mặt trận chủ trì, phát động thi đua tại lễ kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư; kết hợp biểu dương, khen thưởng những tấm gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết quả trong năm 2018, đã phối hợp đề nghị biểu dương khen thưởng được 15 tập thể và 75 hộ gia đình tiêu biểu ở khu dân cư, nhân ngày “Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2018.

- Thường xuyên củng cố kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân, tổng số 15 Ban thanh tra nhân dân xã, thị trấn với tổng số thành viên là 133 thành viên. Tổ chức giám sát 80 cuộc, qua giám sát có 06 kiến nghị gửi các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Ban giám sát đầu tư cộng đồng các xã, thị trấn, với 127 thành viên. Trong năm tổ chức 184 cuộc giám sát, có 900 lượt người tham dự, kết quả thực hiện tốt công tác thanh tra, giám sát các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện, xây dựng nhà tình thương, các tuyến đường giao thông nông thôn, lắp camera an ninh... qua giám sát có 18 kiến nghị Ban Giám sát đã chuyển đến chủ đầu tư và đơn vị thi công kịp thời khắc phục.

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã xây dựng Kế hoạch số 202/KH-MT, ngày 09/10/2018 về việc phối hợp với các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết 18 của BCH Trung ương Đảng (khóa XII) về

một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trên địa bàn huyện.

III- ĐÁNH GIÁ CHUNG

Nhìn chung, trong năm 2018, hệ thống Mặt trận tổ quốc từ huyện đến cơ sở thực hiện nghiêm túc việc triển khai, tuyên truyền thực hiện “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”, kết quả thực hiện tiếp tục có những chuyển biến tích cực, các nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW được gắn kết với phong trào “Dân vận khéo” và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ hơn về nhận thức, hành động của cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong học tập và làm theo.

Thông qua việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết 04 (khóa XII) đã góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, sáng tạo của đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận; vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được nâng cao, Mặt trận các xã Xuân Tâm, Xuân Thành, Xuân Phú... là những đơn vị tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 05/TW trên địa huyện. Nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 05/TW có Các cuộc vận động, phong trào thi đua thiết thực hơn, đẩy phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân. Việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, tham gia xây dựng nông thôn mới ngày càng tích cực hơn, góp phần quan trọng cho việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng và công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Tuy nhiên còn những hạn chế, tồn tại cần khắc phục như:

- Việc xây dựng mô hình mới theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW, nhất là làm theo “*tư tưởng*”, “*phong cách*” của Bác chưa đều khắp; có lúc, có nơi thực hiện chưa tốt việc phát hiện, tuyên dương, nhân rộng các điển hình làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Kết quả tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia hưởng ứng các Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” trong hệ thống Mặt trận còn hạn chế.

- Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW chưa có sự phối hợp chặt chẽ thường xuyên, nội dung chưa rõ nét, còn lỏng lẻo, hiệu quả chưa cao. Việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo của một vài đơn vị Mặt trận cơ sở chưa kịp thời.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “*Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư*

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong hệ thống Mặt trận từ huyện đến cơ sở và từng địa bàn dân cư.

- Tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia hưởng ứng các Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng, tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng và góp phần phát triển văn hóa, con người Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc, truyền thống dân tộc.

- Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ. Trong quá trình học tập, cùng với các nội dung chuyên đề do Trung ương và tỉnh hướng dẫn, cần chủ động xây dựng nội dung học tập và làm theo sát với thực tế, thiết thực với nhiệm vụ chính trị của địa phương và chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận.

- Chú trọng lồng ghép những nội dung của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các buổi sinh hoạt nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, ngày truyền thống của Mặt trận, tổ chức tọa đàm, gặp mặt giao lưu làm sâu sắc thêm những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt việc tốt, những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác; tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua trong các tầng lớp nhân dân; chú trọng phát hiện xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến với nhiều nội dung sát với thực tiễn, có chất lượng.

- Chú trọng xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện CT 05/TW trong hệ thống Mặt trận, phát động và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, kịp thời sơ kết, tổng kết, đề nghị biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo, tạo sự lan tỏa trong đời sống và các tầng lớp nhân dân.

Trên đây là báo cáo việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Xuân Lộc.

Nơi nhận:

- BTT MTTQVN tỉnh;
- Các đ/c trong BTT MTTQVN huyện;
- Lưu.

**T/M BAN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phạm Ngọc Lộc